

## กิตติกรรมประกาศ

ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลำพังความเพียรของผู้เขียนเพียงอย่างเดียววิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงมีอาจสำเร็จได้ แต่ผู้เขียนได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลอีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ และให้กำลังใจสนับสนุนแก่ผู้เขียนอย่างดียิ่ง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร. รุ่งแสง กฤตยพงษ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แก่ผู้เขียนมาโดยตลอด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา เอกบุตร ที่ได้กรุณาให้เกียรติผู้เขียนรับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร. จุมพิตา เรืองวิชาธร ที่ได้กรุณาให้เกียรติรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ทั้งสามท่านได้ให้ความเมตตาแก่ผู้เขียนเป็นอย่างมากโดยกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นอกจากความเมตตาที่ผู้เขียนได้รับจากท่านอาจารย์แล้ว ผู้เขียนยังได้รับความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้เขียนขอนามากว่าไว้ในที่นี้ ได้แก่ คุณมหินทร์ กรีวิเชียร คุณศศิณี เหมทานนท์ และคุณวิชาญ พนิตรภูมิ ที่ให้คำสอนอันเป็นประโยชน์ทั้งในการทำงาน และการดำรงชีวิต รวมทั้งคำสอนที่เป็นประโยชน์อันดียิ่งแก่งานเขียนฉบับนี้ อีกทั้งท่านทั้งหลายยังคงคอยให้การช่วยเหลือแก่ผู้เขียนในทุกเรื่องและทุกโอกาสที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เขียนได้ ซึ่งผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอขอบคุณคุณสุชาติ หวังสันติพร และคุณคมสันต์ เมืองคำ ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลแก่ผู้เขียนอย่างดียิ่งและไม่เคยปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้เขียนได้ร้องขอแม้สักโอกาสเดียว ซึ่งผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง รวมถึง ผู้เขียนขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผู้เขียนทุกท่านที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบเจอทั้งในสถานศึกษา สถานที่ทำงาน รวมถึง สถานที่อื่นตามแต่โอกาสจะอำนวยให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา

ผู้เขียนขอขอบคุณเลขานุการหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้เขียนเป็นอย่างดี

ผู้เขียนขอกราบระลึกถึงพระคุณของบิดาและมารดา ผู้ให้กำเนิดชีวิตและให้สติปัญญาให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งให้การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนผู้เขียนมาโดยตลอด ผู้เขียนขอขอบคุณกำลังใจจากน้องสาวที่มีให้แก่ผู้เขียนอย่างสม่ำเสมอ และผู้เขียนขอขอบคุณในความรัก

และกำลังใจของสามีและบุตรสาวที่มอบให้แก่ผู้เขียนและคอยให้การสนับสนุนในทุกเรื่องถือเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้เขียน จนทำให้การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้เขียนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณประโยชน์อันใด ผู้เขียนขอน้อมน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย ครูอาจารย์ผู้สอนตั้งศิษย์จนมีวิชา บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ตลอดจนกัลยาณมิตร ทุกท่าน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ชูศรี ประเสริฐสิน  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2556